

ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๒๑๘๑

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล”

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๑๙๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ บุคลากรของท่านได้แจ้งความประสงค์สมัครรับทุนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร รวมถึงได้ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สพร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นชอบและตอบรับให้บุคลากรของท่าน คือ นางสาวกรณิการ์ จันทร์แย้ม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก) โดยมีกำหนดการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๓ วัน ได้แก่ วันที่ ๔, ๑๑ และ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเมย์แพร์บอลรูม ซี ชั้น ๑ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และท่านสามารถดูรายละเอียดการอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้าเว็บไซต์ <https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/12669> อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากผู้ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดีจีเอ ในรุ่นต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการและยังคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@dga.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ เสกขุนทด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ [5]

สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล

โทร. ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ (ศิริพร) / โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๓

สำเนาส่ง นางสาวกรณิการ์ จันทร์แย้ม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์



รายละเอียดหลักสูตร